



From the Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy ([moscow@thaitrade.ru](mailto:moscow@thaitrade.ru))

ข่าวประจำสัปดาห์ (27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559)

### หลังผล Brexit กระทบต่อรัสเซียอย่างไร และส่งผลอย่างไรต่อการค้าไทยในรัสเซีย

ภายหลังผลประชาติที่สหราชอาณาจักรตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบอย่างกว้างทั่วโลก สหพันธรัฐรัสเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการวิเคราะห์ผลกระทบด้วยเช่นกัน สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก ได้รวบรวมความเห็นจากสำนักข่าวของรัสเซีย

#### ข้อดี

- **ความเป็นไปได้ที่สหภาพยุโรปอาจลดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย** เนื่องจาก ที่ผ่านมามีอังกฤษเป็นประเทศแกนนำที่ออกเสียงคัดค้านการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย อาจส่งผลดีต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการค้าของสหภาพยุโรปต่อรัสเซียในทางที่ดีขึ้น ปัจจุบัน ฝรั่งเศสและอิตาลีมีท่าทีอ่อนลงและต้องการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร อย่างไรก็ตาม การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปต่อรัสเซีย ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะดีขึ้น
- **ลดอิทธิพลของสหรัฐต่อสหภาพยุโรป** ที่ผ่านมามีสหราชอาณาจักรมีบทบาทการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา ดังนั้น เมื่อสหราชอาณาจักรไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแล้วอาจให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองทวีปลดลง ส่งผลดีต่อรัสเซียในเรื่องของการลดทอนท่าทีแข็งกร้าวของประเทศตะวันตกที่ต่อต้านรัสเซีย

#### ข้อเสีย

- **ราคาน้ำมันลดลง** หลังจากข่าว Brexit ราคาน้ำมันตกลงมากกว่าร้อยละ 6 คิดเป็น 47.77 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทน้ำมันของรัสเซีย ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า อาจเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราว
- **สหราชอาณาจักรกลายเป็นประเทศที่เผชิญหน้าต่อรัสเซียโดยตรง** ที่ผ่านมามีสหภาพยุโรปค่อนข้างมีท่าทีไม่แข็งกร้าวมากนักต่อรัสเซีย ในอนาคต สหราชอาณาจักรอาจจะดำเนินนโยบายเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียมากขึ้น

อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์ชาวรัสเซียส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่า ผลกระทบของ Brexit ที่มีต่อเศรษฐกิจรัสเซียไม่ร้ายแรงเท่ากับปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภาคเศรษฐกิจของรัสเซียเอง

#### ผลกระทบต่อการค้าระหว่างไทยกับรัสเซีย

ปัจจุบัน มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปที่มีต่อรัสเซีย ส่งผลในแง่บวกต่อคู่ทางการค้าสินค้าของไทยเนื่องจากรัสเซียต้องแสวงหาสินค้าจากประเทศอื่นแทน หากผลวิเคราะห์ข้างต้นเป็นจริง สหภาพยุโรปจะมีนโยบายการค้าต่อรัสเซียดีขึ้น และผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียมากขึ้นอาจทำให้ผู้ประกอบการรัสเซียหันไปหาพันธมิตรเดิมจากสหภาพยุโรปเพื่อซื้อขายสินค้าต่อกันต่อไป ดังนั้น การเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของไทยช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมามีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่รัฐบาลไทยเร่งสร้างความสัมพันธ์ทั้งด้านการเมือง การค้า วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ แก่รัสเซีย และรวมถึงประเทศซีไอเอส จึงเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการไทยเข้ามาค้าขายสินค้า บริการและลงทุนในรัสเซียและประเทศซีไอเอสต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์